

แอปพลิเคชัน “Action Starts Here” บนเฟซบุ๊ก พร้อมให้แฟน ๆ ชาวไทย ได้ร่วมสนุกด้วย “การลงมือทำ” แล้ววันนี้



เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แอปพลิเคชันได้เปิดตัวแคมเปญสร้างแบรนด์ชุดใหม่ ภายใต้แนวคิด “ทุกแอ็คชัน เริ่มทันทีที่แอปพลิเคชัน” ผ่านการใช้โฆษณาทางโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ ทั่วกรุงเทพฯ ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของแอปพลิเคชัน ในฐานะแบรนด์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ลงมือทำสิ่งต่างๆ ได้สำเร็จ

วันนี้ ลูกค้าชาวไทยสามารถร่วมสนุกกับแอปพลิเคชัน **Action Starts Here** บนเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแคมเปญสร้างแบรนด์นี้ ผ่าน

ทางhttp://www.facebook.com/BlackBerryTH/app_216115711849081

แอปพลิเคชัน ขอเชิญชวนให้ผู้บริโภคชาวไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญดิจิทัลสุดพิเศษนี้ ด้วยการลงมือปฏิบัติ ทำตามความฝัน และทำให้โลกใบนี้น่าอยู่กว่าเดิม ซึ่งจะสอดคล้องกับคำถามของแคมเปญที่ตั้งขึ้นสำหรับผู้บริโภคว่า “ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับโลกได้ คุณจะเลือกที่จะทำอะไร”

แคมเปญนี้ร่วมสนุกได้ง่ายๆ โดยให้ผู้สนใจและแฟน ๆ ที่ร่วมแข่งขัน บอกความตั้งใจในสิ่งที่ยากจะทำแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ อาจเป็นกิจกรรมสำหรับตัวเองหรือเพื่อสังคม จากนั้นขอให้ลงมือทำจริงๆ แล้วส่งภาพถ่ายแอ็คชั่นที่ลงมือทำแล้วไปที่หน้าแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก แอปพลิเคชัน ประเทศไทย (www.facebook.com/BlackBerryTH) โดยความตั้งใจที่กำหนดไว้สามารถเป็นเรื่องอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น การระดมทุนเพื่อนำไปบริจาคแก่เด็กกำพร้า หรือ การวิ่งมาราธอน เป็นต้น

ช่วงระยะเวลาการร่วมสนุก

1. บอกความตั้งใจในสิ่งที่ยากจะทำแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ (21 สิงหาคม – 15 ตุลาคม)

2. แשרความตั้งใจบนเฟชบุ๊กและเชิญชวนเพื่อนให้มาร่วมโหวตเพื่อสะสมคะแนน (21 สิงหาคม – 15 ตุลาคม)
3. เปลี่ยนความตั้งใจให้เป็นแอคชัน! ลงมือทำ และשרภาพถ่ายแสดงกิจกรรมพร้อมเขียนคำอธิบาย(5 กันยายน – 15 ตุลาคม)
4. รับคะแนนโหวตเพื่อลุ้นรับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์จากแบล็คเบอร์รี่ (5 กันยายน – 15 ตุลาคม)

ผู้ร่วมแข่งขันมีโอกาสลุ้นรับแบล็คเบอร์รี่ สมาร์ทโฟน, เฟลย์บุ๊ก แท็บเล็ต และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

http://www.facebook.com/BlackBerryTH/app_216115711849081.

หากต้องการร่วมสนุก หรือ สอบถามข้อมูล รวมถึงกฎ และกติกาเพิ่มเติม สามารถไปที่

http://www.facebook.com/BlackBerryTH/app_216115711849081

ไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการทำคืออะไร ทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่กับแบล็คเบอร์รี่ –

“ทุกแอคชัน เริ่มต้นที่แบล็คเบอร์รี่”